

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 173/2024/C.V.Vietcap...
No.:

TPHCM, ngày 4 tháng 4 năm 2024
HCMC, 4 April 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

CBTT bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / Amendment disclosure of documents related to the Resolution of 2024 Annual General Meeting

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the Company's website on 4 April 2024, as in the link <http://www.vietcap.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024/Documents related to the Resolution of AGM 2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc





PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

Câu hỏi: Sự kiện công ty chứng khoán Vndirect (VND) gần đây bị tấn công là sự cảnh báo đối với các công ty chứng khoán. Vietcap có lên kịch bản gì để backup nếu có một trường hợp xảy ra như VND?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Đây là câu hỏi mang tính thời sự. Trường hợp của VND là lời cảnh tỉnh cho tất cả các công ty chứng khoán. Về phía Vietcap, chúng tôi cũng ý thức chuyện này rất rõ. Từ khi thành lập đến nay chúng tôi luôn có bộ phận an ninh mạng riêng biệt. Cách đây bốn (04) năm, chúng tôi đã tuyển một người chuyên gia về lĩnh vực này, từng làm việc tại nhiều tổ chức quốc tế. Chúng tôi có hệ thống backup đặt tại Quang Trung. Tuy nhiên, sự cố tại VND vừa rồi đánh sập cả hệ thống backup nên rất khó nói. Sau vụ việc VND, chúng tôi có những kịch bản riêng cho từng trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong thời đại này, để các công ty chứng khoán tự tin một cách tuyệt đối sẽ rất khó, ngay cả Facebook cũng bị tấn công. Cho tới giờ này, Vietcap vẫn ổn, chúng tôi đang tăng cường bảo mật và rà soát hệ thống để ngăn ngừa tối đa các rủi ro. Dẫu vậy, việc khẳng định rằng chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối sẽ rất khó nói.

Câu hỏi: Trong ĐHCĐ năm ngoái, Ban lãnh đạo (BLĐ) chia sẻ khó đạt kế hoạch 2023. Trong bối cảnh năm nay, BLĐ có tự tin hoàn thành kế hoạch 2024?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Đầu tiên, tôi xin đại diện Ban điều hành xin lỗi quý cổ đông vì trong lịch sử Vietcap, năm ngoái là năm thứ 2 chúng ta không đạt kế hoạch. Chúng tôi đã lường trước việc không đạt được kế hoạch của năm ngoái, tuy nhiên chúng tôi đã thiếu dũng cảm không dám điều chỉnh kế hoạch năm ngoái để cổ đông đối mặt với thực tế hơn. Năm nay, chúng tôi chủ động hơn, kế hoạch của chúng ta thường gắn với VN-Index. Năm nay, kế hoạch của chúng ta là đạt được 700 tỷ lợi nhuận trước thuế (LNTT) trên kịch bản VN-Index đạt 1.300 điểm. Điều này chắc chắn nằm trong tầm tay và dễ dàng đạt được, tôi kỳ vọng kết quả có thể cao hơn. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất kịch bản 1.300 điểm, tuy nhiên bộ phận Research của chúng tôi đang lên kịch bản VN-Index có thể đạt được 1.350-1.400 điểm. Về phía cá nhân tôi, đây là năm đầu tiên tôi lạc quan hơn bộ phận Research, tôi dự kiến VN-Index sẽ đạt 1.400 trở lên đến 1.500 điểm, không loại trừ chúng ta có thể đạt 1.500 điểm trong năm nay. Sự lạc quan của tôi dựa trên 2 yếu tố. Thứ nhất, đầu tư công trong năm nay sẽ tiếp tục được giải ngân rất mạnh và sẽ lớn nhất trong lịch sử. Thứ hai, gói tăng lương sẽ được áp dụng vào tháng 6/2024. Chúng ta thấy thị trường hàng tiêu dùng đang chậm lại, nhưng sau tháng 6 hi vọng sẽ khởi sắc và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Điều quan trọng nhất là áp lực về tỷ giá rất lớn nhưng chúng ta vẫn giữ được lãi suất thấp, do đó lượng tiền trên thị trường chưa bao giờ nhiều và rẻ như bây giờ. Cho tới giữa năm hoặc cuối năm cộng với việc FED có thể giảm lãi suất, những điều này kết hợp sẽ tạo nên hiệu ứng rất lớn và tạo động lực tăng trưởng rất lớn cho VN-Index. Từ cuối năm ngoái, tôi đã họp chiến lược với bộ phận Đầu tư và khuyến khích mọi người hãy mạnh dạn hơn vì các cộng sự trong công ty chưa bao giờ thấy tôi tự tin như thế về triển vọng của VN-Index. Do đó, khả năng đạt được 700 tỷ LNTT theo kế hoạch là tương đối dễ dàng. Cho tới quý 1/2024, chúng tôi ước tính đã đạt được 220 tỷ LNTT.

Câu hỏi: Vietcap cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gì để được Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cung cấp pre-funding cho Nhà đầu tư nước ngoài? Quy mô vốn hiện tại có phải là một rào cản để được phép cung cấp sản phẩm này?

Nếu Vietcap không phải là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được UBCKNN chấp thuận cung cấp dịch vụ pre-funding cho NĐT nước ngoài thì thị phần môi giới cho NĐT nước ngoài của Vietcap sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Vietcap hoàn toàn đáp ứng đủ tất cả các điều kiện của UBCKNN. Vietcap là công ty chứng khoán lớn trên thị trường. Chúng ta chắc chắn sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên được UBCKNN cho phép pre-funding.

Câu hỏi: Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, timeline làm việc với NĐT riêng lẻ như thế nào, hiện đã có NĐT nào cam kết chưa?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Khi Vietcap có ý định chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chúng ta ưu tiên chào bán cho NĐT chiến lược trong vòng đầu tiên. Trong trường hợp thất bại với NĐT chiến lược, chúng ta mới bắt đầu chào bán riêng lẻ cho NĐT tài chính. Cho tới hiện nay, chúng ta đang làm việc rất chặt chẽ với ba (03) NĐT chiến lược. Chúng ta đã có những vòng Working Team để các phòng ban của hai bên làm việc với nhau (môi giới, IT, tư vấn...). Hiện nay vẫn còn những khoảng cách khá lớn giữa hai bên, đặc biệt là giá chào bán. Chúng tôi vẫn cố gắng làm việc để giảm khoảng cách đó lại với quyền lợi của cổ đông phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hiểu nếu bán với giá discount quá sâu thì cổ đông chúng ta sẽ bị thiệt hại. Do đó, HĐQT sẽ làm việc chặt chẽ và vấn đề về giá sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Câu hỏi: Ngoài vốn thì Ban lãnh đạo kì vọng NĐT mới có thể mang những điểm cộng nào cho Vietcap?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Với NĐT chiến lược, bên cạnh việc họ tham gia vào làm cổ đông chiến lược của công ty, chắc chắn họ phải cùng chia sẻ một tầm nhìn và định hướng phát triển để có thể đưa Vietcap chúng ta lên một tầm phát triển mới. Những mảng kinh doanh nào mà chúng ta chưa thực sự tự tin và đang gặp một chút trở ngại trong việc định hướng phát triển tới thì những NĐT chiến lược mà chúng tôi tìm kiếm sẽ có những thuận lợi để cùng Vietcap đẩy mạnh những mảng kinh doanh mang tính đột phá cho công ty trong thời gian tới. Hiện nay, Vietcap nhận được sự quan tâm của 3 NĐT chiến lược từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, vì đây là việc quan trọng cũng như gắn liền với quyền lợi của tất cả quý vị cổ đông, HĐQT đã xem xét thận trọng và tiến hành các buổi làm việc kỹ lưỡng. Việc xin chủ trương phát hành cổ phiếu cho NĐT chiến lược chưa thể khẳng định 100% ngay trong năm nay chúng ta có thể hoàn tất được việc này, tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ kế hoạch này một cách mạnh dạn với quý vị cổ đông. Hi vọng chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp để chia sẻ với quý vị trong ĐHĐCĐ năm sau.

Câu hỏi: BLĐ xin vui lòng giải thích lí do ba (03) thành viên HĐQT gắn bó lâu năm với Vietcap xin từ nhiệm cùng một lúc và chỉ đề cử hai (02) ứng viên mới. Vị trí còn lại có phải chờ NĐT riêng lẻ sắp tới ứng cử?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Với số thành viên ứng cử mới là 02 thành viên, chúng ta vẫn đáp ứng quy định về số lượng thành viên HĐQT. Hoạt động của công ty và của HĐQT cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt và xin phép ĐHĐCĐ điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT theo quy định bất cứ lúc nào.

Câu hỏi: Trong hai (02) thành viên mới được đề cử, ông Hoàn đã gắn bó với Vietcap khá lâu và cổ đông cũng đã có cơ hội được tiếp xúc với ông Hoàn trong các ĐHĐCĐ trước. Tuy nhiên, ông Khánh trước đây chưa từng công tác tại Vietcap. BLĐ vui lòng

giới thiệu thêm về ông Khánh và những kì vọng của BLĐ khi ông Khánh tham gia vào HĐQT?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Chúng ta có 03 thành viên HĐQT từ nhiệm đợt này là anh Hoàng vì lí do cá nhân, anh Thắng (đã tham gia cùng chúng ta trong 17 năm) vì lí do thời gian đóng góp cho công ty đã lâu và muốn nhường chỗ cho những người trẻ hơn, anh Phương vì những lí do riêng (chỗ ở xa và thời gian đi lại không phù hợp). Hiện chúng ta đang thiếu 01 thành viên HĐQT độc lập và anh Khánh được sự giới thiệu của tôi. Tôi đã có thời gian làm việc với anh Khánh. Anh Khánh là một trong những doanh nhân trẻ mà tôi đánh giá rất xuất sắc của Việt Nam gần đây. Anh Khánh là Phó Tổng Giám đốc, thực ra là Giám đốc điều hành của chuỗi cà phê Katinat đã phát triển rất nhanh gần đây. Việc đưa Katinat phát triển gắn liền với hoạt động điều hành hệ thống và marketing. Những hiểu biết của anh Khánh về ngành tiêu dùng rất phù hợp với chúng ta khi mà chúng ta định hướng Vietcap trong 1-2 năm nay sẽ chuyển dịch nhiều hơn tới các NĐT cá nhân. Hi vọng những kiến thức của anh Khánh sẽ giúp ích cho công ty chúng ta trong dài hạn. Đây là lúc chúng ta hướng đến những gương mặt trẻ để đóng góp và mang lại những kiến thức mới trong tương lai vì chúng ta sẽ không thể kì vọng tôi sẽ điều hành công ty mãi mãi.

Câu hỏi: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thông tin về giá chào bán riêng lẻ dự kiến cho cổ đông chiến lược là bao nhiêu?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Chúng tôi đang đàm phán để có giá chào bán cao nhất có thể, chúng tôi không muốn thực hiện với chiết khấu nhiều so với giá thị trường. Về thời điểm thực hiện, vì giá trị công ty hiện tại gần 1 tỷ USD, vậy chiếm tỷ lệ 20% thì giá trị giao dịch đạt gần 200 triệu USD, như vậy để tìm được tổ chức tài chính đủ nguồn lực thực hiện deal mà chỉ chiếm tỷ lệ sở hữu 20% là khá khó khăn. Hiện tại HĐQT đang thực hiện thương thảo với 3 nhà đầu tư từ cuối năm 2022 đến nay nhưng có một số nội dung vẫn chưa thể thống nhất. HĐQT tuy rất mong muốn sớm hoàn thành giao dịch này nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm cố gắng thương thảo trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi quyết định về giá giao dịch, nếu giá thấp thì HĐQT sẽ ko đi ngược lại quyền lợi của cổ đông và sẽ không thực hiện giao dịch.

Câu hỏi: Mảng IB năm 2024 có những deal nào lớn, vui lòng chia sẻ thông tin.

Trả lời: (Ông Đình Quang Hoàn)

Danh mục tư vấn hiện nay của Công ty có giá trị thương vụ dao động từ 45.000 -50.000 tỷ, trong đó có 2 thương vụ khá lớn với giá trị giao dịch hơn 10.000 tỷ/thương vụ, và trong năm nay chúng tôi hy vọng ít nhất thành công 1 thương vụ lớn như thế trong năm nay. Nếu thành công, giá trị mà mảng IB thu về sẽ có thể quay lại mức bình thường, khoảng 300 tỷ trở lên.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi về vấn đề từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT trước ngày họp ĐHĐCĐ, vấn đề này có ảnh hưởng đến chính sách điều hành của công ty không, nhiều nhà đầu tư cá nhân rất lo ngại vấn đề nội bộ lục đục nên mong quý Công ty giải thích?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Thay mặt HĐQT Công ty, cũng là 1 trong các nhà sáng lập của Công ty, tôi có thể khẳng định trong 17 năm qua tại HĐQT của Công ty chưa bao giờ có chuyện lục đục nội bộ. Hiện nay HĐQT vẫn làm việc trên tinh thần đoàn kết, hợp tác với nhau, và luôn mong muốn quản trị Công ty ngày càng phát triển.

Câu hỏi: Xin chia sẻ về các điểm chính về thị phần dư nợ và kết quả kinh doanh của Quý 1 năm 2024.

Trả lời: (Ông Tô Hải)

37
HÀ
KH
CA
HỒ

Đầu tiên về vấn đề thị phần thì năm ngoái 2023, Công ty lần đầu tiên bị hạ thị phần từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8. Như ban điều hành của Công ty đã chia sẻ, chúng tôi hiện nay đang có các kế hoạch để phục hồi thị phần và hướng đến nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn. Để cập nhật tình hình cho một số cổ đông mới, chiến lược trước nay của Công ty tập trung nhiều vào các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là trước Covid. Xu hướng chung ở các nước phát triển trên thế giới thì thường nhà đầu tư cá nhân thường thua lỗ, nên đa số chỉ đầu tư thông qua các nhà đầu tư tổ chức, trước Covid thì thị phần của các nhà đầu tư tổ chức chiếm đến khoảng 80-90% thị phần giao dịch, NĐT cá nhân chỉ chiếm 10-20%. Sau Covid thì trên thế giới tỷ lệ NĐT cá nhân bùng lên rất nhiều. Tại Việt Nam, trước Covid thì NĐT tổ chức chiếm 30% - 40%, và NĐT cá nhân chiếm 60%, tuy nhiên sau Covid thì NĐT cá nhân tăng lên chiếm đến khoảng trên 90%, NĐT tổ chức chỉ chiếm dưới 10%. Đây cũng là sai lầm của ban lãnh đạo về việc chưa nhận diện xu hướng này. Tôi cho rằng xu hướng tương lai sẽ tiếp tục duy trì, đặc biệt với sự phát triển của AI, NĐT cá nhân ko quá khó để tiếp cận thông tin, khoảng cách tiếp cận thông tin giữa NĐT cá nhân và tổ chức ngày càng rút ngắn lại do sự minh bạch của các công ty tăng lên, và sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích cho NĐT cá nhân ra quyết định dễ hơn. Cho nên khoảng 2 năm nay, chúng tôi đã xoay trục lại, tập trung nhiều cho NĐT cá nhân, từ marketing đến tăng cường hệ thống, Công ty đã đầu tư rất nhiều cho hệ thống, chi tiêu nhiều hơn cho IT, bảo mật. Kết quả là đầu năm 2024, Công ty đã quay trở lại thị phần Top 5, chúng tôi hy vọng sẽ duy trì tiếp tục gia tăng thị phần trong các quý tới, hướng đến vị trí thị phần Top 5 hoặc tiệm cận Top 5 trong năm 2024 để tạo đà quay trở lại vị trí vững chắc ở Top 5 trong năm 2025.

Dư nợ hiện tại trên 8.000 tỷ, so với các công ty chứng khoán lớn khác thì không nhiều nhưng so với Công ty năm ngoái thì có bước tiến do Công ty đã bắt đầu tiếp cận được các nguồn vốn rẻ hơn, vì thị trường đã có bước bùng nổ nên Công ty cũng chấp nhận 1 số rủi ro nhất định để mở rộng danh mục cho vay. Về KQKD, dự kiến Q1/2024 Công ty đạt 220 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế.

Câu hỏi: Chiến lược cạnh tranh về chiến lược Zero fee, khi ngành trong tương lai rất cạnh tranh, tăng vốn mạnh và áp dụng Zero ?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Hiện nay chính sách và chiến lược của Công ty không xác định áp dụng Zero fee. Chúng ta phải xác định lợi thế cạnh tranh của Công ty là ở đâu. Lợi thế cạnh tranh hiện tại chỉ có thể là ở việc nâng cấp dịch vụ, chứ nếu áp dụng zero fee, thì thường các công ty chứng khoán áp dụng chiến lược giảm zero fee để lấy lại bằng việc tăng margin, chiến lược này có thể hiệu quả đối với Công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam vì có nguồn vốn rẻ, trong khi đó Công ty chúng ta không thể có lãi suất rẻ hơn nên không có lợi thế cạnh tranh với các công ty chứng khoán nước ngoài được. Nên nếu chúng ta hạ phí giao dịch xuống bằng 0, thì chúng ta sẽ rất khó để thu lợi nhuận vì phí zero fee, lãi suất margin hạ như các công ty chứng khoán nước ngoài thì Công ty sẽ không còn nguồn thu lợi nhuận cho cổ đông. Cho nên tới giờ này chúng tôi chưa nghĩ tới việc áp dụng zero fee.

Câu hỏi: Hệ thống KRX dự kiến khi nào vận hành và hệ thống IT của VCI đã đáp ứng được yêu cầu để tương thích với hệ thống KRX chưa? Sau khi KRX vận hành thì có áp dụng T0 không?

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Vào ngày 13/03/2024 các công ty chứng khoán (CTCK) đã kiểm thử, chạy trên môi trường giả lập với Sở giao dịch chứng khoán. VCI đã đáp ứng hoàn toàn tất cả các yêu cầu của hệ thống KRX. Theo tôi biết, các CTCK đã đáp ứng được hết các yêu cầu của KRX, nhưng vấn đề hiện nay là Sở giao dịch chứng khoán cần xin các bộ, ngành liên quan chấp thuận để đưa KRX vào sử dụng. Chúng tôi chưa biết khi nào các bộ, ngành sẽ chấp thuận việc này, dự kiến là trong năm nay. Khi vận hành hệ thống mới sẽ phải dừng giao dịch từ 5-7 ngày để chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Đến khi vận hành, Sở giao dịch sẽ sớm có thông báo để các NĐT và các CTCK chuẩn bị vì không thể giao dịch ngay được. Về việc giao dịch T0, trong giai đoạn đầu Sở giao dịch chứng khoán chưa tính tới mặc dù

PHẦN CHỈ

có trong chức năng của hệ thống mới. Để giao dịch T0 thì Sở giao dịch phải xin UBCKNN và các cơ quan chức năng. Đây có thể là giai đoạn 2 và chưa có thời gian cụ thể. Lúc đó, các CTCK phải test các chức năng mới thực hiện được.

Câu hỏi: Công ty có huy động nhiều vốn nước ngoài, thì có bị ảnh hưởng không khi mà tỷ giá tăng cao?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Chúng tôi là công ty chứng khoán, nên việc quản lý rủi ro luôn được đặt lên hàng đầu, cho nên khi thực hiện tất cả các khoản vay nước ngoài, ngay sau khi vay thì luôn được hedging theo đúng thời hạn vay, vì đã hedging nên tỷ giá sẽ không ảnh hưởng, các chi phí hedging thì đã được hạch toán vào giá vốn hoạt động của công ty. Cũng xin thông báo rằng hầu hết các khoản vay của Công ty hiện tại là vay nước ngoài, giá vốn của các khoản vay nước ngoài bao gồm cả phí hedging thì vẫn rẻ hơn giá vốn của các khoản vay trong nước rất nhiều.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp từ các chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, cũng như chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế.

Nửa đầu năm 2023, TTCK Việt Nam giao dịch trầm lắng, thanh khoản sụt giảm mạnh so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát tăng cao cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Bước sang nửa sau năm 2023, dưới tác động của chính sách giảm lãi suất từ chính phủ, TTCK Việt Nam đã có sự hồi phục kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9/2023 với mức tăng trưởng VN-Index tới hơn 20%. Tuy nhiên chính sách giảm lãi suất này cũng dẫn tới việc biến động tỷ giá trong bối cảnh lãi suất trên các nền kinh tế lớn của thế giới liên tục tăng, dẫn đến VN-index đã rơi vào xu hướng điều chỉnh kéo dài đến hết năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2023, chỉ số VN-Index đã tăng 12,2% so với năm 2022; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 15.146 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2022.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2022, tương đương với khoảng 62% GDP của năm 2022.

Năm 2023 có số lượng cổ phiếu niêm yết mới rất thấp do ảnh hưởng của diễn biến thị trường kém khả quan. Trong khi đó kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục cũng như nhiều vi phạm công bố thông tin khiến hàng loạt doanh nghiệp phải hủy niêm yết bắt buộc và chuyển sàn. Theo số liệu từ HoSE, trong năm sàn này chỉ niêm yết mới 4 cổ phiếu trong khi đó có 11 mã cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc với khối lượng 1,3 tỷ cổ phiếu. Sàn HNX chỉ có 4 cổ phiếu niêm yết mới trong khi hủy niêm yết tới 17 mã.

Đến hết tháng 12/2023, trên HOSE có 42 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, tăng 5 doanh nghiệp so với cuối năm 2022; trong đó 1 doanh nghiệp có vốn hóa trên 18 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB). Bên cạnh đó, năm 2023 là năm thứ hai thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2021 khối ngoại bán ròng khoảng 2,3 tỷ USD là mức cao nhất trong lịch sử thị trường.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 07/2023, góp phần quan trọng giúp thị trường phát triển theo hướng công khai, minh bạch, bền vững.

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty” hoặc “Vietcap”) đã tổ chức 11 cuộc họp, trong đó có họp định kỳ và họp bất

thường. Trong các cuộc họp, HĐQT đã giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược hoạt động của Công ty trong thẩm quyền, một số nội dung chính đã thực hiện như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc hoàn thành thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap và bộ nhận diện thương hiệu mới “Vietcap”.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên để nâng vốn điều lệ lên 4.375 tỷ đồng.

Chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT.VCSC	06/02/2023	Chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT.VCSC	28/03/2023	Mua lại trước hạn Trái phiếu mã VCIH2123002 phát hành lần 02 năm 2021	100%
3	06/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	27/04/2023	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022	100%
4	08/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên	100%
5	09/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	01/06/2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
6	13/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/07/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank thu xếp (“SCSB”)	100%
7	17/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co. Ltd. thông qua chi nhánh Offshore banking thu xếp	100%
8	18/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20/09/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên Hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
9	19/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	28/09/2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
10	21/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20/11/2023	Vay Maybank USD 75 triệu	100%
11	22/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/11/2023	Đóng cửa PGD Pasteur	100%

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, 03 (ba) thành viên HĐQT độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) và thành viên Ban Điều hành (“BDH”) đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề nhằm cùng HĐQT nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty trong thẩm quyền cho phép. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	11	100%
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	11	100%
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%
5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023	720.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	720.000.000
1.2	Tiền thưởng HĐQT	0
1.3	Chi phí hoạt động khác	0

4.2. Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT năm 2023

Theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 30/03/2023, các thành viên HĐQT không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023. Do đó, chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	0
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	0
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	0
5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và những người điều hành khác

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ. TGD và BDH đã thực hiện các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cải tiến công nghệ & hệ thống giao dịch, tăng cường quản trị kiểm soát rủi ro, quản trị nhân lực nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT

6.1. Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và trong năm 2023 Vietcap không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

6.2. Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Trong năm 2023

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Trong năm 2023
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Trong năm 2023

(*) Chi tiết về giao dịch được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong các năm qua, thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng về quy mô, và chính phủ đã có định hướng quyết liệt về việc tiếp tục mở rộng quy mô thị trường trong tương lai. Cụ thể, theo Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Chính phủ đã đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030; đồng thời phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.

Theo đó, một số hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư, v.v. chịu hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu của Công ty, do đó để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị phần của Công ty, việc mở rộng vốn điều lệ là cần thiết để chuẩn bị cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Trong năm 2024, xét về cơ cấu vốn hiện tại và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch thực hiện tăng vốn chủ sở hữu cũng của Công ty tối đa 20% thông qua các hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp/ đầu tư chiến lược, đồng thời cũng chủ trương tăng thêm vốn điều lệ tối đa qua phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án cụ thể sẽ được trình bày trong các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Đánh giá triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, và VN-Index được dự báo dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024. Chi tiết:

- Doanh thu hoạt động: 2.511.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 700.000.000.000 tỷ đồng

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty có 7 thành viên; trong đó có 3 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ... đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật sớm nhất các vấn đề phát sinh.
- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Việt Hòa

Thành viên HĐQT độc lập



Lê Phạm Ngọc Phương

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Lâm Trung Anh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động	3.246.000	2.472.461	76,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.000	570.139	57,0%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	+/- so với năm 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	14.242.751	17.255.135	3.012.383	21,2%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.423.502	787.898	(2.635.604)	(77,0%)
	- Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	665.258	122.138	(543.120)	(81,6%)
	- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	885.889	380.900	(504.989)	(57,0%)
	- Các khoản cho vay	5.279.279	7.992.468	2.713.189	51,4%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	3.734.009	6.603.829	2.869.820	76,9%
	- Tài sản khác	254.815	1.367.902	1.113.087	436,8%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	6.495.468	7.371.230	875.761	13,5%
3	Doanh thu hoạt động	3.156.243	2.472.461	(683.782)	(21,7%)
	- Môi giới chứng khoán	1.011.222	535.380	(475.841)	(47,1%)
	- Đầu tư chứng khoán	1.309.094	1.117.460	(191.634)	(14,6%)
	- Ngân hàng đầu tư	44.665	26.551	(18.114)	(40,6%)
	- Kinh doanh nguồn vốn	708.154	688.950	(19.204)	(2,7%)
	- Khác	83.107	104.118	21.011	25,3%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	570.139	(489.600)	(46,2%)
	- Lợi nhuận đã thực hiện	1.319.786	580.710	(739.076)	(56,0%)
	- (Lỗ)/Lợi nhuận chưa thực hiện	(260.047)	(10.572)	249.476	(95,9%)
5	Lợi nhuận sau thuế	868.978	491.905	(377.074)	(43,4%)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	16,8%	8,8%		

(*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi vốn chủ sở hữu

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới. Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới vẫn tiếp tục chính sách tăng lãi suất để thắt chặt lạm phát. Việc chính sách tiền tệ thắt chặt đã khiến cho một số ngân hàng lớn rơi vào tình trạng khủng hoảng như Credit Suisse hoặc rơi vào tình trạng phá sản như Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng và chưa có hồi kết cũng khiến cho nền kinh tế thế giới bất ổn, chi phí các nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như lúa mì, phân bón, than, thép...

Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới khi những khó khăn từ đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm, đã khiến tăng trưởng GDP chỉ đạt 5%, không thể về đích 6,0-6,5% như mục tiêu đặt ra.

Trong năm 2023, sức mua của nền kinh tế còn yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đang ở mức cầm chừng. Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động đáng kể khi tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế chậm lại. Điều này ảnh hưởng đáng kể lên hoạt động kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong năm 2023, chi phí vốn huy động của Công ty tăng cao tác động đến NIM của hoạt động margin, đồng thời bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán năm 2023 kém khả quan dẫn đến doanh thu từ hoạt động đầu tư chưa được thực hiện và ghi nhận đầy đủ trong năm. Kết thúc năm tài chính 2023, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành 57,0% kế hoạch đề ra.

2. Ngân hàng Đầu tư

Năm 2023 là năm trầm lắng của hoạt động huy động vốn, theo đó các hoạt động IPO, huy động vốn hoặc M&A diễn ra chậm hơn so các năm trước đó. Chịu ảnh hưởng chung từ thị trường, trong năm 2023 mảng ngân hàng đầu tư của Vietcap hầu như chưa ghi nhận thương vụ nào đáng chú ý.

Tuy nhiên, Vietcap vẫn đang là đơn vị đi đầu trong mảng Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam và đang trong quá trình thực hiện một số thương vụ tư vấn. Doanh thu và lợi nhuận từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận đầy đủ vào Kết quả kinh doanh năm 2023. Một trong các thương vụ tiêu biểu nhất của năm 2023 Vietcap đã tư vấn thành công là Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“IDP”) chuyển nhượng kèm phát hành mới tổng cộng 12,56% cổ phần cho quỹ Growthium Capital Partners đến từ Singapore.

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1 Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu

Sau một năm biến động giảm mạnh 34% trong năm 2022, thị trường đi ngang tích lũy đến tháng 5 trước khi bùng nổ và đạt 1.243,3 điểm vào giữa tháng 8. Ngay sau đó, thị trường có một ngày giảm mạnh 4,5% do tâm lý chốt lời và lo ngại liên quan đến bất động

sản Trung Quốc, trước khi tăng trở lại và đạt đỉnh vào giữa tháng 9 ở mức 1.245,4 điểm. Giai đoạn tiếp theo, thị trường giảm mạnh đến cuối tháng 10 về mức 1.028,2 điểm khi áp lực về tỷ giá USD/VND tăng khiến Ngân hàng nhà nước bắt đầu phát hành tín phiếu để hấp thụ thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng, bên cạnh xung đột Hamas – Israel nổ ra. Hai tháng cuối năm cho thấy sự phục hồi nhẹ của thị trường khi lạm phát có phần hạ nhiệt ở các nước phương Tây, củng cố niềm tin rằng các Ngân hàng Trung ương có thể bắt đầu giảm lãi suất trong 2024. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, thị trường đạt 1.129,9 điểm (tăng 12,2% so với 2022).

Cả năm 2023, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) tăng thêm khoảng 392.600 tài khoản, đạt hơn 7,2 triệu tài khoản và tương đương khoảng 7% dân số. Giá trị giao dịch bình quân cả 3 sàn đạt 17.600 tỷ đồng/phiên, giảm 12,6% so với năm 2022.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhà môi giới lớn nhất trên sàn HOSE đang chiếm 68,9% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2023, tăng 2,1% so với năm 2022 (năm 2022 là 66,8%). Vietcap giữ vị trí thứ 8 trong thị phần môi giới trên HOSE với 4,47% thị phần.

Trong năm 2023, Vietcap đã đưa ra ứng dụng Vietcap mobile lần đầu tiên được phát triển và xây dựng bởi chính đội ngũ Đổi mới Sáng tạo (“UI”) của Công ty, đồng thời cải tiến toàn bộ hệ thống với giao diện bảng giá giao dịch và website mới, cung cấp các tính năng vượt trội và thiết kế thuận tiện hơn cho người dùng. Đây là nền tảng đầu tiên và quan trọng để Vietcap mở rộng độ nhận diện thương hiệu, tăng cường khả năng tiếp cận người dùng, tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận môi giới đẩy mạnh hoạt động trong tương lai.

Với nỗ lực đó, trong năm 2023, Vietcap đã ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán hoạt động tăng 44,5% so với 2022. Tổng doanh thu môi giới trong năm đạt 535 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới trong nước đạt khoảng 275 tỷ đồng (giảm so với năm 2022 là 458 tỷ đồng), doanh thu môi giới bình quân đầu người cũng giảm so với năm 2022 do thanh khoản thị trường chung giảm, phí khuyến mãi áp dụng cho khách hàng cũng như số lượng nhân sự môi giới tăng lên so với năm 2022. Tuy nhiên, Vietcap vẫn duy trì mức doanh thu bình quân đầu người thuộc top đầu thị trường cho thấy hiệu quả hoạt động của Khối Môi giới trong nước.

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền HOSE năm 2023

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2023
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	19,06%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	10,44%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,01%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	6,32%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	5,32%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	5,06%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	5,00%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	4,47%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	3,20%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,04%

Môi giới nước ngoài:

Công ty đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 25% thị phần năm 2023. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty giữ vững được thị phần môi giới nước ngoài đứng đầu trên thị trường chứng khoán.

3.2 Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Năm 2023 ghi nhận sự ấm dần lên của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã cải thiện mạnh mẽ trong nửa cuối năm, khoảng hơn 2/3 giá trị phát hành cả năm được thực hiện trong giai đoạn này. Nghị định 08/2023 được ban hành, cho phép tổ chức phát hành gián, hoãn nợ trái phiếu và hoán đổi thành tài sản khác cùng với sự ra đời của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tập trung cho phép nhà đầu tư tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ trước khi giao dịch và giúp cho quá trình giao dịch trái phiếu của nhà đầu tư trở nên thuận tiện hơn, là một trong những yếu tố góp phần giúp thị trường trở nên phát triển bền vững, xuyên suốt và minh bạch.

Ngày 09.10.2023, chứng khoán Vietcap đã chính thức trở thành thành viên giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng của chứng khoán Vietcap trong việc nâng cao năng lực tài chính, kỹ thuật, nhân sự và công nghệ nhằm cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Ngân hàng đầu tư

Thời gian sắp tới, các hoạt động IPO dự báo sẽ chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2024. Tuy nhiên, lãi suất đang có xu hướng giảm, định giá doanh nghiệp đã vào vùng hấp dẫn sẽ là một trong những yếu tố giúp cho thị trường vốn trong năm 2024 dự kiến sẽ khởi sắc hơn năm 2023.

Với các dự án lớn đang triển khai cho khách hàng, mảng ngân hàng đầu tư dự kiến sẽ đóng góp nhiều doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

2. Mảng môi giới

Năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho nhà đầu tư cá nhân. Chiến lược của công ty lấy khách hàng là trọng tâm và tập trung phát triển chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng nhiều hơn là chiến lược hạ giá phí. Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ bằng việc mở rộng số lượng nhân sự ở bộ phận phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, đầu tư vào hạ tầng công nghệ để tiếp tục cải tiến các tính năng trong phần mềm giao dịch, tạo ra nhiều sản phẩm hơn như các sản phẩm margin đa dạng hơn, các điểm tin về thị trường, khuyến nghị danh mục đầu tư cho khách hàng gắn trên app Vietcap mobile, phần mềm truy xuất dữ liệu phân tích cho nhân viên và khách hàng VietcapIQ. Bên cạnh công nghệ, công ty cũng gia tăng việc đào tạo nhân viên môi giới, nhân viên dịch vụ khách hàng để có thể nâng cao chất lượng tư vấn phục

vụ khách hàng, công ty cũng đầu tư vào marketing để tăng nhận diện thương hiệu, tăng các kênh phân phối để thông tin, sản phẩm của Vietcap có thể đến được khách hàng nhanh nhất.

Thị trường chứng khoán năm 2024

Thị trường chứng khoán năm 2024 dự kiến sẽ có nhiều khởi sắc và lạc quan nhờ vào sự phục hồi của các doanh nghiệp, kết hợp với việc lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp và định giá doanh nghiệp đã rơi vào vùng hấp dẫn trong dài hạn.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2024; với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu hoạt động	2.472.461	2.511.000
Lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000

Trên đây là những nội dung BTGD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, uy chế của Công ty, trong năm 2023 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	30/03/2022	Cử nhân kế toán – Kiểm toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ thông qua
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	02	100%	100%
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	02	100%	100%
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	02	100%	100%

Nội dung các kết luận, kiến nghị của BKS trong các cuộc họp năm 2023: BKS không có ý kiến nào khác về việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ, công tác điều hành và quản lý tài chính của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

3.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của BKS năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2023	360.000.000
1.2	Thù lao BKS	360.000.000
1.3	Tiền thưởng BKS	0
1.4	Chi phí hoạt động khác	0

3.2. Chi tiết thù lao từng thành viên BKS năm 2023

Thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 30/03/2023, chi tiết thù lao từng thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	60.000.000
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	60.000.000
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	240.000.000

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT và Ban Điều hành

4.1. Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap và những người có liên quan của đối tượng đó

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và trong năm 2023 Vietcap không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và những người có liên quan của thành viên đó.

4.2. Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Trong năm 2023

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Trong năm 2023
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Trong năm 2023

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2023 như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.472,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 491,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 19,89%.

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Thực hiện 2023
Vốn điều lệ	4.375.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	7.371.229.508.341
Doanh thu hoạt động	2.472.460.543.397
Lợi nhuận sau thuế	491.904.659.394

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023

Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (“PwC”) kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

Kiểm soát an toàn tài chính

BKS đã tiến hành kiểm tra, xem xét các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm, báo cáo được lập và trình bày phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Về mặt an toàn tài

chính, Công ty đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ vốn khả dụng luôn duy trì cao hơn quy định (TT 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020) là 180%.

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2023, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến. HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường, đưa ra các quyết định kịp thời và đúng yêu cầu phát triển của Công ty, các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ.

Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc và những người điều hành khác) Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong quá trình hoạt động năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.

BKS cũng thường xuyên tham gia, kiểm tra các công tác quản trị và điều hành công ty của HĐQT và BĐH, để đảm bảo đưa ra các góp ý kịp thời.

Ngoài ra, BKS cũng đã theo dõi đánh giá và đề xuất lựa chọn đối với dịch vụ kiểm toán độc lập cho để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, và xem xét báo cáo các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của HĐQT, BĐH đến cổ đông công ty trong thẩm quyền của BKS.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

VN: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.400.000 cổ phần (tương đương 1,006% vốn điều lệ)
- Tổng mệnh giá phát hành: 44.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.419.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”).
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động)
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phần Cần Phân Phối cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người lao động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người lao động. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình

hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

VN: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	4.419.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	441.900.000 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	132.570.000 cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
13	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	1.325.700.000.000 đồng
14	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	5.744.700.000.000 đồng
15	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
17	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
20	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
21	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 10:3. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/10) \times 3 = 28,5$ cổ phiếu.</i>

Stt	Phương án	Nội dung
		<i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
22	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 100% vốn điều lệ, do đó, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

VN: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	143.630.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.436.300.000.000 đồng

Stt	Phương án	Nội dung
12	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)
13	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
14	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
15	Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật; - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16	Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
17	Số lượng nhà đầu tư chào bán	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
18	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
19	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư được chào bán không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình Số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
20	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
21	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.

Stt	Phương án	Nội dung
22	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là 16.849 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.420.021.870.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.120.021.870.000	87,6%	Năm 2024 và Quý 1/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	300.000.000.000	12,4%	Năm 2024 và Quý 1/2025
	Tổng cộng	2.420.021.870.000	100%	

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn hoạt động tương ứng theo tỷ lệ phân bổ từng mục đích sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nêu trên và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền thu được thực tế cho từng mục đích sử dụng vốn theo tỷ lệ phân bổ tương ứng nêu trên.

IV. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.

VI. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của

Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/v: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Vừa qua, Ông Nguyễn Hoàng Bảo – thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Phạm Ngọc Phương – thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ông Trần Quyết Thắng - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có đơn từ nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với với các thành viên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên HĐQT
2. Ông Lê Phạm Ngọc Phương - Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người. Trong đó, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- HĐQT đã thông báo đến Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại tài liệu đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đồng thời HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và gửi về Ban tổ chức đại hội.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được đơn đề cử/ứng cử của các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua thẩm tra hồ sơ, các ứng viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT (*đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên*). Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT như sau:

1. Ông Đinh Quang Hoàn - Ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Khánh- Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương